

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง มีคำสั่งอนุญาตให้ นางณิชนันท์ มาลโลน เป็นคนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสุจิตรา เต็ดแก้ว ผู้ร้อง

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๒๓๖/๒๕๖๕

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๓๖/๒๕๖๖

ด้วย นางสุจิตรา เต็ดแก้ว ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  
กับนางณิชนันท์ มาลโลน ซึ่งป่วยติดเตียง ไม่สามารถทำการใด ๆ ด้วยตนเองได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้  
นางณิชนันท์เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ศาลประกาศนัดไต่สวนตามระเบียบแล้ว ไม่มีผู้คัดค้าน

ศาลพิเคราะห์ตามทางไต่สวนได้ความว่า ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  
กับนางณิชนันท์ มาลโลน โดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๘ คน คือ ๑. นางพุทธชาติ พิมพวัน  
๒. นางจันทิมา คำเกลี้ยง (ตาย) ๓. นางยุพาพรรณ นาคปานเสื่อ ๔. นางณิชนันท์ มาลโลน ๕. ผู้ร้อง  
๖. นายวัฒนา ประสานตรี (ตาย) ๗. นายสุรชา ประสานตรี และ ๘. นางสาวสวาท อัสบัค (ตาย)  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นางณิชนันท์ป่วยติดเตียงจากเส้นเลือดสมองตีบ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  
ช่วงแรกยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นางณิชนันท์เริ่มมีอาการหนัก  
พูดได้น้อยและไม่เป็นประโยค แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ร้องเป็นผู้ดูแล  
และจ้างคนมาดูแลนางณิชนันท์ตลอดมา นางณิชนันท์ไม่มีบุตร สามีของนางณิชนันท์  
เป็นชาวเยอรมันเสียชีวิตไปนานแล้วที่ประเทศเยอรมัน นางณิชนันท์มีเงินบำนาญที่รับจากประเทศเยอรมัน  
ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี นางณิชนันท์ มาลโลน เลขที่บัญชี  
๓๖๖-๔-๑๑๑๑๓-๐ เดือนละประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทเศษ ผู้ร้องเป็นผู้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าว  
มาดูแลนางณิชนันท์มาโดยตลอด ต่อมานางณิชนันท์ไม่สามารถเขียนหนังสือหรือโต้ตอบกับพนักงานธนาคาร  
จึงไม่สามารถเบิกถอนเงินจากธนาคารได้ ธนาคารแนะนำให้ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้

นางฉนิชนันท์เป็นผู้ไร้ความสามารถ เพื่อให้มีผู้อนุบาลดำเนินการแทน จึงจะเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นคดีนี้ โดยผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นผู้ล้มละลาย โดยพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนางฉนิชนันท์ให้ความยินยอมในการยื่นคำร้องนี้แล้ว เห็นว่า อาการเจ็บป่วยของ นางฉนิชนันท์ มาลโลน เข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริตตามกฎหมาย นางฉนิชนันท์ไม่มีบุตร ส่วนสามีของนางฉนิชนันท์ถึงแก่ความตายแล้วไม่อาจเป็นผู้อนุบาลนางฉนิชนันท์ได้ นับว่ามีเหตุสำคัญ เมื่อผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางฉนิชนันท์ นับได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ร้องทำหน้าที่ดูแลและให้การรักษาพยาบาลนางฉนิชนันท์ตลอดมา จึงสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๓

จึงมีคำสั่งว่า นางฉนิชนันท์ มาลโลน เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางสุจิตรา เต็ดแก้ว ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เชาวลิต เหล่าชัย

ผู้พิพากษา